

มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
Division of Planning

คำนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญา พันธกิจเป้าหมายในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาผสมผสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งเกิดผลดีต่อชุมชนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ รายงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการกับชุมชนสำคัญบางส่วน เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเผยแพร่ให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่อไป

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
บทนำ.....	ข
ผลดำเนินงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน	1
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ	29
กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	36

บทนำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแสวงหาพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิทยาการ ที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสามารถพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยวิชาการ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตและดำเนินการสร้างผลงานวิจัยควบคู่กับการบริการสังคม รวมทั้งประสานงานสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างมีหลักการ ภายใต้บทบาทการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับหลาย ๆ องค์กร ทำหน้าที่สนับสนุน การนำความรู้ เทคโนโลยี เข้าไปเสริมหรือการสนับสนุนการจัดกระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดและพัฒนา เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจในการจัดบริการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ตามกรอบนโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน สามารถนำองค์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ยั่งยืน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นหลายช่องทาง ตามความเหมาะสมของสภาพความต้องการและความจำเป็นของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดกิจกรรม/โครงการทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึงได้สรุปเป็นรายงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน ประจำปีงบประมาณนี้

กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน

- โครงการหม่หนาวแดนอีสานปีที่ 2
- โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
- โครงการนำร่อง โนพลาสติก เริ่มที่ตัวเรา "No Plastic Campaign MSU"
- กิจกรรม “โครงการปั่นกาวน้ำให้เข้าใจดิน”
- โครงการร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
- โครงการประกวดจัดประกวด “สัมพันธ์ าสีลาสะท้อนฟ้าตักศิลานคร”
- โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
“ค่ายวิชาการและฝึกภาคสนามด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”
- โครงการงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำ าลอง “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต”
- โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สูบแต้มสารคาม สานทูนวัฒนธรรม
นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระยะที่ 3
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ครั้งที่ 7
- กิจกรรมจัดประเพณีบุญมหาชาติ บุญผะเหวด ประจำปี 2561
- โครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ
- โครงการบริการทำฟันฟรี ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
- โครงการมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสูข
- โครงการพยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน
เนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปี 2561
- โครงการจิตอาสาชาววัฒนธรรมศาสตร์ พัฒนาสังคมมอบทุนการศึกษา
และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
- โครงการมอบระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 2
- โครงการ “รักษ์โลก รักสุขภาพ” เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
- โครงการมอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
- โครงการปรับปรุงบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
- โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน ดนตรี- นาฏศิลป์พื้นบ้าน
และการแสดงหนังประโมทัยอีสาน
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
- โครงการปันรักรวมใจพี่น้อง ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
- ประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม”

โครงการห่มหนาวแดนอีสานปีที่ 2

เมื่อวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มนิสิตจิตอาสาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ และกลุ่มนิสิตจิตอาสาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “จิตอาสา วธ.” มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาสังคม ห่มหนาวแดนอีสาน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงพัฒนาในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นปีที่ 2 โดยได้กำหนดจัดขึ้นในเขตพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑน์ไทดำนาป่าหนาด โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย รวมทั้งได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอยุวมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บนภูเขาเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน การสัญจรลำบากและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ภายในกิจกรรมได้มอบอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชุมชนบ้านหนองจานและในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 นี้จะเดินทางไปยังพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไป



โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ ณ บริเวณตลาดน้อย โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และนักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงออกให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ให้มีความสะอาด อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกด้วย



โครงการนำร่อง "No Plastic Campaign MSU" โนพลาสติก เริ่มที่ตัวเรา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ นำร่องโนพลาสติกทำได้ เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหาขยะให้มหาวิทยาลัย เป็นเช่นจุดเริ่มต้นจากการเชิญชวนนิสิต จากหลายคณะผ่านทางเครือข่ายอาจารย์ในแต่ละคณะที่รู้จัก จำนวนกว่า 60 คน เพื่อเป็นตัวกลางนำร่องในการกระตุ้นให้นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พร้อมจะขยายความร่วมมือ กระจายแนวคิดการปฏิบัตินี้ออกไปสู่สังคม ทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์และทำให้คุ้นชิน ไปกับชีวิตประจำวันและผลักดันสู่การจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการ ให้เกิดผลรับเชิงประจักษ์ในฐานะหน่วยงานที่จัดการเรียนและการสอน ในด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น



กิจกรรม “โครงการปั่นกาวনীให้เข้าใจดิน”

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรม “โครงการปั่นกาวনীให้เข้าใจดิน” ขึ้น โดยมีคณาบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 94 คน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านกุ่มสวนแตง ตำบลกุ่มสวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นิสิตได้ไปพักอาศัยอยู่บ้านพ่อฮักแม่ฮักเป็นเวลา 7 วัน เพื่อทำกิจกรรมกับชาวบ้านและศึกษาวิถีชุมชน ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้ยาให้กับประชาชน รวมทั้งนิสิตจะได้ใช้ทักษะการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา รวมไปถึงทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานในชุมชน



โครงการร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองใช้รักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่ต้องผ่าตัดแล้วมีความจำเป็นต้องใช้โลหิต เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคลังโลหิตต้องสำรองโลหิตมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้น และให้พอใช้ต่อความต้องการโลหิตของผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ดังนั้นโลหิตจำนวนนี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยในวันนี้ มียอดผู้บริจาคโลหิต รวมจำนวน 252 คน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากรในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมกิจกรรมการทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนา นิสิตและบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม



กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 องค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมบนเวทีเพื่อแสดงความสามารถสำหรับเด็กและเยาวชนและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเอง สร้างเสริมให้มีความรู้รักสามัคคี ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความบันเทิง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีและมีการพัฒนาสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโลกทัศน์ทางด้านความคิดและการใช้จินตนาการของเด็กอีกด้วย



โครงการประกวดจัดประกวด “ส้มตำลีลาสะท้านฟ้าตักสิลานคร”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดการประกวดส้มตำลีลา “ตำลีลา สะท้านฟ้า ตักสิลานคร” งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561 ณ เวทีกลางงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับการจัดการประกวดส้มตำลีลา “ตำลีลา สะท้านฟ้า ตักสิลานคร” จัดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่า “ส้มตำ” เป็นอาหารประจำพื้นเมืองของชาวอีสาน และยังเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของคนไทย ปัจจุบันส้มตำได้ถูกดัดแปลงออกมาในหลายๆ รูปแบบ เช่น ส้มตำสุญญากาศ ส้มตำกึ่งสำเร็จรูป ส้มตำกระป๋อง ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การจัดแข่งขันส้มตำลีลาจึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน เป็นการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ ของภาคอีสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายแบบอีสาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านต่างๆ



โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ “ค่ายวิชาการและฝึกภาคสนามด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ. รমন.) จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES), คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ “ค่ายวิชาการและฝึกภาคสนามด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดความรู้และสารด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแก่ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตลอดจนเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น



โครงการงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมรำลึกถึงวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างให้ประชาชนและเยาวชนมีแนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเป็นแบบอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าริมแม่น้ำลดลง สารพิษตกค้างในแหล่งน้ำและนาข้าว และอีกหลายปัญหาที่กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมในวันนี้มี ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในชุมชน ตลอดจนการจัดซุ้มแสดงผลิดภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สาทรุณวัฒนธรรม “ฮูบแต่มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงดงามของ “ฮูบแต่ม”(จิตรกรรมฝาผนัง) เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความเชื่อและวิถีชีวิตชาวบ้าน บนผนังของ “สิม” (พระอุโบสถ) ที่เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี และสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบทอดการดำเนินกิจกรรมโครงการ “สาทรุณวัฒนธรรม ฮูบแต่มสารคาม” ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้และผลิตงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการการชุมชนเชิง วัฒนธรรมในแง่ของการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เน้น ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยโดย



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ครั้งที่ 7 ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดให้ความรู้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการให้บริการห้องสมุดพร้อมปัญญา และทำหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ในการดำเนินงานห้องสมุด ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดเรือนจำ ภายในโครงการฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ห้องสมุดพร้อมปัญญากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” และ “การบริหารจัดการห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



กิจกรรมจัดประเพณีบุญมหาชาติ บุญพะเหวด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ บุญพะเหวด ประจำปี 2561 โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีสาน โดยจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญพะเหวด และส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา , การสาธิตการبيبข้าวปุ้นโบราณ, การห่อข้าวต้ม, การแสดงหมอลำกลอน , การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านจากศิลปินอีสาน และพิธีอัญเชิญพระอุปคุตแห่พะเหวดเข้าเมือง , การเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่น - มาลัยแสน การแสดงมหรสพสมโภช ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



โครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย และ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ตั้งหน่วยบริการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ในเขตพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งได้ตั้งหน่วยทำหมันสุนัขและแมว จำนวนทั้งสิ้น 40 ตัว เพื่อควบคุมประชากรสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัด ลดจำนวนสัตว์รังโรค (หรือบ่อเกิดโรค) ที่สามารถนำเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงมาก จำเป็นจะต้องร่วมมือกันควบคุมและป้องกันโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาด



โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ชมรมสานสายใยร่วมใจคา องค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการสานสายใยร่วมใจพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงหอพระ ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตีเส้นทาสีสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ มีการทำแปลงผักและทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน นิสิต 40 คน ครูและบุคลากร 6 คน นักเรียน 28 คน คนในชุมชน 25 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน



โครงการบริการทำฟันฟรี ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤษภาคม 2561 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการทางทันตกรรม แก่ประชาชน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ทยอยเข้ามาใช้บริการ ตรวจ รักษาฟันฟรีกันอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจและรักษาฟันเบื้องต้น เช่น การตรวจรักษา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ



โครงการมอบถังน้ำ และแก้อีสุखाพาสุข

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายสมาน คุณากรไพบุลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบถังน้ำและแก้อีสุखाพาสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามรับมอบถังน้ำและแก้อีสุखाพาสุข เพื่อให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาความเหมาะสมในการส่งมอบแก้อีสุखाให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของภัยแล้งที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามในช่วงเดือน มีนาคม - มิถุนายนของทุกปี ส่งผลให้โรงเรียนรอบนอกที่อยู่ห่างไกลประสบปัญหา ไม่มีถังเก็บน้ำสำหรับผู้บริโภค จึงได้บริจาคถังเก็บน้ำสีทึบป้องกันตะไคร่น้ำมีขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร พร้อมบริจาคแก้อีสุखा จำนวน 200 ชุด ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการ ถังน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้บริโภคในช่วงภัยแล้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป



โครงการพยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาภา ผูกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 ภายในงานได้จัดกิจกรรมบริการการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรควัดความดันโลหิต การประเมินภาวะโภชนาการ การแนะนำวิธีตรวจมะเร็งเต้านม ตลอดจนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ มีการเล่นเกมสอดรับคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงรางวัล โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม



โครงการจิตอาสาชาววัฒนธรรมศาสตร์ พัฒนาสังคมมอบทุนการศึกษาและเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาชาววัฒนธรรมศาสตร์ พัฒนาสังคม มอบทุนการศึกษา และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ณ คุ่มนาตง บ้านคำศรี ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตกับการช่วยเหลือสังคม และชุมชน เป็นผู้มีจิตใจที่พร้อมที่จะรับใช้สังคมทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย



โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าในเมืองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง (กุดแดง) นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5, สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน โดยในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว



โครงการมอบระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน ส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ตำบลคำแคน ระยะที่ 2” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น โดยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ใช้ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากฟาร์มสุกรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ บ้านคำแคนใต้ บ้านท่าเกษม และบ้านคำปากดาว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมและได้รับประโยชน์ จำนวน 200 หลังคาเรือน



โครงการ “รักษ์โลก รักสุขภาพ” เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชมรมรักษ์โลก รักสุขภาพ ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมรักษ์โลกรักสุขภาพ เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ว่าทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีปณิธานแน่วแน่มั่นคงต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองคุณน้ำจั้น ตำบลบัวคือ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การรณรงค์ให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านหนองคุณ ในเรื่องความเป็นพิษของเห็ดในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันกับการสานต่อปณิธานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการเป็นผู้นำสังคมในด้านสุขภาวะชุมชน



โครงการมอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเข้ามอบเงิน และสิ่งของที่ได้จากการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เดินทางไปส่งมอบให้งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคเพื่อรวมสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ประเทศลาวแตก ทำให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ ประเทศลาวมีประชาชนชาวลาวได้รับผลกระทบจำนวนมาก



โครงการปรับปรุงบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำนิสิตพยาบาลศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และรองคณบดีฝ่ายอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในกิจกรรมการส่งมอบ model บ้านสุขภาพดีหรือการปรับปรุงบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ได้แก่

1. บ้านนางจันทร์ วงษ์แสน ผู้สูงอายุที่พิการ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ เปลี่ยนประตู เปลี่ยนโถส้วมซึมเป็นโถชักโครก และเทพื้นลาด ให้สะดวกกับผู้ป่วยพิการที่ใช้รถเข็น

2. บ้านนางบุญเพ็ง กุญมอล ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นบ้าน เทปูน ลาดปูนทางเดินเข้าห้องน้ำเพื่อความสะดวก และมอบกริ่งฉุกเฉินใช้กดเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

3. บ้านนายสุวรรณ วันเวด ผู้สูงอายุที่พิการทางสายตา ได้ดำเนินการเปลี่ยนราวลดหนาม ให้เป็นราวกำแพงปูน ทางเดินเข้าห้องน้ำข้างบ้าน และติดตั้งเซ็นเซอร์จับสัญญาณบริเวณทางเข้าห้องน้ำ ซึ่งจะเกิดเสียงเตือนบอกระยะว่าใกล้ถึงห้องน้ำแล้ว อีกทั้งเป็นเสียงเตือนเพื่อบอกให้ลูกหลานได้ยินความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบลักษณะชุมชนต้นแบบขยายผลในการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดเตียงและพิการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้าใจและมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านแห่ง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขมากขึ้น



โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน ดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ การแสดงหนังประมอทัยอีสาน

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 นิสิตสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน พร้อมด้วยนิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรม โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน และ การแสดงหนังประมอทัยอีสาน โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิตการแสดง ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านแก่นักเรียนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ และฝึกความกล้าแสดงออกของนักเรียนทุกคน ตลอดจนเรียนรู้ถึงขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จำนวน 200 คน



กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ชมรมพรางเขียว สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ตามโครงการ "พรางเขียวเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ครั้งที่ 3" ณ สำนักสงฆ์ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล , การปลูกต้นยางนาจำนวน 800 ต้น , การบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด , ทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเพื่อเป็นกองทุนดูแลป่าไม้ที่ดำเนินการปลูก , และการแสดงหมอลำกลอนอนุรักษ์ป่าไม้ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ (ต้นยางนา) จำนวน 800 ต้น พร้อมกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหนองโน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก



โครงการปันรักรวมใจพี่น้อง ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นิสิตที่เป็นสมาชิกชมรมสานสายใยร่วมชายคา บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนร่วมโครงการในครั้งนี้นักกว่า 100 คน ร่วมกัน จัดโครงการปันรักรวมใจพี่น้อง ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกด้านวิชาการ และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของการศึกษา เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคม



ประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมวิชาการ “การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม” ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสรุปบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะมูลฝอยทุก ภาคส่วน และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน (Movement) การจัดการขยะเชิงระบบ ด้วยการกระบวนกรวิจัยและพัฒนา R&D



กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการ

- โครงการจัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการสัมมนาวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน ครั้งที่ 8
- โครงการประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประชุมวิชาการมหาวิทาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14
“50 ปี มหาวิทาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”
- กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ปีการศึกษา 2561
- คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลปกรรมสถานสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน

โครงการจัดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแข่งขันวัฒนธรรมจีนในระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ซึ่งถ้ายรางวัลเส้นทางสายไหม ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวที สำหรับการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสื่อสารซึ่งกันและกัน ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจ ในการเรียนภาษาจีน และเข้าถึง เข้าใจในวัฒนธรรมจีนอย่างถ่องแท้



โครงการสัมมนาวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี, ศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์, เดอะอีสานเรคคอร์ด, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรม จัดสัมมนาทางวิชาการ และเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน ครั้งที่ 8 “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน” การจัดเทศกาลสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ เป็นการร่วมกัน ทบทวนและร่วมกันเสนอแนะว่า 70 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเราเป็น อย่างไร และเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร อีกทั้งเป็นช่องทางให้ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะป็นองค์กรระดับโลก องค์กรระดับชาติ และองค์กรระดับท้องถิ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน โดยมีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้อต่อเชื่อมกลาง



โครงการประชุมเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ทหารเรือกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

วันที่ 6 กันยายน 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 ภายใต้โครงการ “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน : 50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากงานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาการใหม่ ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 49 คน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและผ่านการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จากโครงการ “การพัฒนาต้นแบบการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ในชุมชน” ภายใต้โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการศิลปกรรมสามสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ภายใต้ “โครงการศิลปกรรมสามสัมพันธ์ไทย-ลาว-จีน” โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนทางศิลปกรรมศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นิสิต และจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปกรรม ระหว่างประเทศไทย ลาว จีน เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป



กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

- กิจกรรมตัดบาตรเทโวโรหณะ ฮีตเดือน 11 ร่วมกับชุมชนวัดเจริญผล
- กิจกรรมประกวดสรภัญญะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา
- กิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
- กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ฮีตเดือน 11 ร่วมกับชุมชนวัดเจริญผล

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และชุมชนคุ้มวัดเจริญผล ตำบลท่าขอนยาง จัดงานฮีตเดือน 11 อีสาน ซึ่งเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลกประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีเป็นการระลึกถึงพระพุทธรูปที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท จึงร่วมทำบุญตักบาตรเป็นการสืบทอดประเพณีสำคัญในพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความเชื่อในครั้งพุทธกาลว่าการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษย์โลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดั่งงามของไทย



กิจกรรมประกวดสรภัญญะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และชุมชนคุ้มวัดเจริญผล ได้จัดการประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน เนื่องในงานฮีตเดือน 11 อีสาน ประเพณีออกพรรษา ได้ประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานการขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานให้กับนักเรียน นิสิต-นักศึกษาและประชาชน ณ ศาลาโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดเจริญผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจสมัครส่งเข้าประกวดจำนวน 15 คณะ



กิจกรรมกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ได้เคลื่อนขบวนองค์กฐิน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปยังวัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รวมถวายปัจจัย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 510,859 บาท และผ้ากฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยเงินจำนวนนี้จะได้นำไปปรับปรุงศาลาการเปรียญ จัดทำพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู้โบราณ ภาษาไทยอุ บรณะสร้างหลังคาครอบองค์พระประธาน รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในบริเวณวัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจสงฆ์และในพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาต่อไป





กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชาและงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามซึ่งในวันมาฆบูชา จะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมานมัสการพร้อมร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุกันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลชีวิตกับตนเอง พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน นับเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสาน เป็นแหล่งที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน และที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสฤปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 -15 สมัยทวารวดี และนำไปบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุนาดูน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธ โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญและเวียนเทียนขอพรอย่างต่อเนื่อง



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสิริพร ศิระบุชา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รวบรวม / เรียบเรียงต้นฉบับ

นางพิมพ์พร พรรณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบข้อมูล

นางอัจฉราวดี กำมุขโซ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ที่มาของข้อมูล

คณะ/สำนัก/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์

มิถุนายน พ.ศ. 2562

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-42240

"พหุรูปณิตโต ชีเว"

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน